



ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา โดยจะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

๐๐๑

นายสหรัตน์ คิมนาลักษณ์

๐๐๒

นางสาวสุรัตน์ติญาภรณ์ สุขเสวก

ข) กำหนด เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

การประเมินสมรรถนะ	เลขประจำตัวสอบ	วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป ๑.๑ ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ หรือพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ๑.๒ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑.๓ ความรู้ทั่วไป ๒. ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ๒.๑ ทักษะด้านผลิตสัตว์ พืชอาหารสัตว์ หรือ ด้านการผสมเทียม ๒.๒ ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ๒.๓ ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒.๔ ทักษะในการแก้ปัญหา	๐๐๑ - ๐๐๒	วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

ค) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และทางเว็บไซต์ <http://pvlo-npt.dld.go.th/webnew/index.php/th/>

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ให้ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าคีชูเท่านั้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงผ้าขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าคีชูเท่านั้น และประพุดติดเป็นสุภาพชน ห้ามสวมเสื้อแขนกุด กางเกงยีนส์ และกระโปรงยีนส์ โดยเด็ดขาด

๒. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ก็ได้

๓. ผู้เข้ารับการประเมินไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๔. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถส่งคำตอบต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินเมื่อเวลาทำตอบผ่านไปแล้ว ๔๕ นาที ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินจะออกจากห้องสอบได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อนเท่านั้น

๕. อนุญาตให้ผู้เข้ารับการประเมินนำปากกาสีน้ำเงิน ปากกาลบคำผิด ดินสอ ๒B ขึ้นไป ยางลบ กระเป๋าสตางค์ใบเล็กเข้าห้องสอบได้เท่านั้น

๖. นอกจากอุปกรณ์การสอบตามที่แจ้งไว้ในข้อ ๕ แล้ว ห้ามผู้เข้ารับการประเมินนำเครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด และหนังสือเอกสารใด ๆ หรือเครื่องมือ อุปกรณ์อื่นใดเข้าไปในห้องสอบ โดยเด็ดขาด

๗. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน และคณะกรรมการดำเนินการประเมินจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนการประเมินในครั้งนี้

๘. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินต้องผ่านการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าห้องสอบหรือปฏิบัติตามแนวทางอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการประเมินสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากแบบผ้าตลอดระยะเวลาในการประเมิน ยกเว้นในขณะแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายยุทธ สอนทอง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม